

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>การตรวจเยี่ยมราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ออกกฎ 5 ข้อ เพื่อให้การตรวจเยี่ยมงานราชการกรม กองต่าง ๆ รวมทั้งพื้นที่ต่างจังหวัด ไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้จัดและผู้เกี่ยวข้อง จึงขอ "ห้ามมีป้าย cut out รูปของ นพ.ปิยะสกล หรือผู้บริหารท่านอื่น เพราะเป็นการลั่นเปลือง กิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย นิทรรศการที่จัดแสดงให้สมเหตุผล หากใช้เพียงวันเดียว ไม่ควรประดับมากเกินความจำเป็น อาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหารท้องถิ่น ราคาไม่แพง หรือเป็นอาหารจานเดียวตามความเหมาะสมได้ และไม่จำเป็นต้องมีของฝาก เพราะของฝากที่ดีที่สุดคือ ความสามัคคี พลังและความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน" โดยเป็นเพียงการขอความร่วมมือ ไม่ได้ออกเป็นคำสั่ง</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 306 องศา โปสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ</p> <p>มติชน</p>	<p>ใช้ชีกา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า การควบคุมโรคชีกา สธ.ดำเนินการอยู่แล้ว และยืนยันว่าไม่มีการแพร่กระจายตามที่ข่าว สามารถควบคุมได้ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ไปให้ต่างประเทศทราบ เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด หรือให้ข้อมูลเกินจากความเป็นจริง เพราะอาจจะมีผลทำลายการท่องเที่ยวของไทยได้</p> <p>-ด้าน นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมามีดำเนินการตามมาตรการของก ฎอนามัยระหว่างประเทศมาตลอด เราสามารถควบคุมได้ และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งจะรายงานให้ประชาชนทราบวันต่อวัน ตั้งแต่ต้นปี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของโลก เราก็คงประกาศให้ประชาชนตื่นตัวด้วย ส่วนผู้ป่วยที่พบล่าสุดก็มีอาการดีขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันสุขภาพแห่งชาติโคลอมเบีย เผยว่า มีชาวโคลอมเบียติดเชื้อไวรัส ชิกา 31,555 คน ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 5,013 คน และมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อทำแท้งเป็นรายแรกเมื่อสัปดาห์ก่อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p>นวัตกรรมกำจัดยุง</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าว "ยุงลาย พ่าย วทน." โดยนำผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการระบาดของยุงลายและไข่เลือดออก เช่น ชุดตรวจไวรัสไข้เดงกี วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ สเปรย์นาโนอิมัลชัน สมุนไพรไล่ยุง มังนาโน หินแก้วรูพรุนไล่ยุง โปรแกรมทันระเบิด การฉายรังสีในการทำหมันยุงลาย</p> <p>-นายอภิรักษ์ ธนวัชลิน หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเกล็ดซีโอไลท์ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัท อีคาร์ เทคดิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลก จุดเด่นคือ ทำจากหินภูเขาไฟและเป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ด เกล็ดสูตรซีโอไลท์เคลือบสาร "ทีมีฟอส" ทำให้เมื่อนำไปใส่ในน้ำ จะสามารถดูดซับกลิ่นได้ดี ไม่มีคราบน้ำมัน เปื้อนบนผิวน้ำ ทำให้น้ำใส และใช้ได้นานกว่า 3 เดือน ต่างจากทรายอะเบท ที่มักเกิดปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเป็นฝ้า และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย คาดว่าจะสามารถดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการจัดซื้อเพื่อไปใช้กำจัดลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p>
<p>เดอะเนชั่น ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคมลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำจัดมาลาเรียแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ว่า ที่ประชุมได้กำหนดยุทธศาสตร์การกำจัดโรคมลาเรียภายใน 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,200 ล้านบาท โดยในปี 2560 จะใช้งบประมาณ 599 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะมาจากเงินสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก จำนวน 211 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนปีสุดท้าย เนื่องจากไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ขณะนี้ยังมีปัญหาเชื้อบางตัวดื้อยา จึงมอบหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยพัฒนาตัวใหม่เพื่อกำจัดเชื้อมาลาเรียให้ได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดำเนินการมี 5 มาตรการหลัก คือ 1.ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย 2.การให้มุ่งสุขภาพเคมีครอบคลุมประชากรพื้นที่เสี่ยง 3.การฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างเพื่อยุ่งกันปล่องตัวเต็มวัยในกลุ่มพื้นที่ระบาด 4.ระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยมาลาเรียในพื้นที่ และ 5.การให้การบริการเฝ้าระวังควบคุมโรคในประชากรกลุ่มเคลื่อนย้ายและแรงงานข้ามชาติ โดยมีจุดเน้นบริเวณชายแดนที่มีป่าและประชาชนหากกลับจากเที่ยวตามป่าเขา มีอาการหนาวสั่นรีบไปพบแพทย์</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ไข้หวัดใหญ่ 2009</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยรพ.แพร่ เร่งคัดกรองผู้ป่วย หลังตรวจพบคนไข้ติดเชื้อเอช 1 เอ็น 1 หรือ ไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นคนแรกในรอบ 5 ปี ซึ่งแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู</p>
<p>คมชัดลึก สยามรัฐ บางกอกโพสต์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ M2F</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p>	<p>สัปดาห์วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว ในการแถลงข่าวการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ปี 2559 นพ.ชาติรี บานชื่น ที่ปรึกษา รพ.สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายชัดเจนในการชะลอไตเสื่อม โดยภายในปีนี้ เพิ่มคลินิกชะลอไตเสื่อมในทุกรพ. ขนาด 60 เตียง ด้านนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คนไทยป่วยโรคไตติดอันดับ 3 ของอาเซียน ซึ่งอาหารญี่ปุ่น-เกาหลีปิ้งย่าง มีเกลือมากกว่าอาหารปกติ 50 เท่า ส่วนอาหารแช่แข็งมีความเค็มกว่าอาหารปกติถึง 30 เท่า ปีนี้จึงต้องรณรงค์โรคไตในเด็ก โดยจะรณรงค์ให้ประชาชนลดบริโภคเค็มลงทีละน้อย จนกว่าร่างกายจะคุ้นชินกับรสชาติอาหาร ซึ่งการลดบริโภคโซเดียมลงมาต่ำกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน จะช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจอย่างน้อย 10%</p> <p>-เสนอข่าว ไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะปรับให้คนไทยกินอาหารในรูปแบบที่ต่างจากเดิม ปีที่ผ่านมาลดเค็มเป็นวาระหนึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และจะยังต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อคุยกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ลดโซเดียมในขนมขบเคี้ยว ต้องจับตาดูกันว่า วาระ "เซ็นครกขึ้นภูเขา" นี้จะสำเร็จหรือไม่</p>
แนวหน้า	<p>สธ.ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เผยว่า ที่ผ่านมา สธ.ได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 กลุ่มหลักคือ 1.พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย 2.พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทาง และ 3.พื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ</p> <p>สำหรับในปี 2559 ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับจังหวัดได้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2.การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียจากสถานพยาบาล 4.การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 5.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบภายใต้แนวทางการจัดบริการเวชกรรม สิ่งแวดล้อม</p>
เดลินิวส์	<p>ตรวจสอบศัลยกรรมใบหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าของนักร้องลูกทุ่งคนดัง "สุรัชย์ สมบัติเจริญ" โดยมี ดร.เซบิง ไชยสาส์น ให้ข้อมูลว่าเป็นการทำเฟซออฟ ซึ่งข้อมูลระบุว่าเป็นที่ปรึกษาด้านความงามมือหนึ่งของไทย ว่า กรณีนี้เป็นการใช้ช่องว่างของกฎหมายดำเนินธุรกิจความงาม อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดถึงสรรพคุณเกินจริง ตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ห้ามสถานพยาบาลโฆษณาอวดอ้างเกินจริง หรือเป็นเท็จ ห้ามใช้คำว่าดีที่สุด เก่งที่สุด หรือใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุด แม้ว่าสถานพยาบาลจะไม่ได้ดำเนินการโดยตรงก็ตาม จึงได้มอบหมายให้สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะตรวจสอบพฤติกรรมของ ดร.เซบิง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลและแพทย์เฉพาะทางหรือไม่</p> <p>-ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เปิดเผยว่า การกระทำของ ดร.เซบิงเข้าข่ายเอเจนซี่ ทำการตลาดให้สถานพยาบาลเสริมความงาม จะส่งนักกฎหมายเข้าไปตรวจสอบ หากพบเข้าข่ายของการโฆษณาจะสามารถเอาผิดกับสถานพยาบาลและแพทย์ที่ยินยอมได้ ส่วนแพทย์ที่กระทำผิด จะสั่งให้แพทย์สภาตรวจสอบด้านจริยธรรมด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดอะเนชั่น	<p>มลพิษภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ โดยพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เกินมาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2 จังหวัด มีจุดสูงสุดอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน และ ต.สมปำ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตามลำดับ โดย จ.ลำปาง มีหลายพื้นที่ระดับฝุ่นละอองทางอากาศเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์</p>
สยามรัฐ	<p>โรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคหัวใจในไทยว่า สถิติผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ปีที่ผ่านมาผู้ป่วยฉุกเฉิน 130,942 คน อีกอาการโรคหัวใจที่น่าห่วงคือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จำเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด หรือถ่ายยาหลอดเลือดหัวใจ ภายใน 6 ชั่วโมง เพื่อให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น และหากมาถึงภายใน 3 ชั่วโมง ยังมีโอกาสรอดมากกว่า 80% ได้ร่วมกับ ม.มหิดลวิจัยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสำรวจการให้บริการผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จาก 18 โรงพยาบาล ใน 5 ภูมิภาค พบ 72% จะมีอาการที่บ้าน เป็นผู้ชายมากกว่าหญิงถึง 3 เท่า ขณะเกิดเหตุ กว่า 50% จะรอดอาการ 23% จะรีบไปโรงพยาบาลหากไม่ทุเลาใน 5 นาที มีเพียง 4% ที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 เนื่องจากคิดว่าไปโรงพยาบาลเองเร็วกว่า</p>
New)108	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก เด็กเล็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 3 ราย ต้องประกาศหยุดเรียนจำนวน 2 วัน เพื่อทำความสะอาด</p>
ข่าวสด	<p>โรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง</p> <p>-เสนอข่าว รศ. น.สพ.ดร.สถาพร จิตตपालพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตือนโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ที่พบมากที่สุดคือ 1.โรคปรสิตรโรคที่เกิดจากพยาธิในกระเพาะหรือลำไส้ 2.โรคพิษสุนัขบ้า 3.โรคเลปโตสไปโรซิส และ 4.โรคชั๊กกลาก</p>
แนวหน้า	<p>อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารของร้าน saha herbal เลขที่ 679 ซอยจรัสสินทวงศ์ 75 ต.บางพลัด อ.บางพลัด กรุงเทพฯ ที่คาดว่ากระทำผิดกฎหมายด้านฉลาก จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. นำหมายค้นเข้าตรวจสอบ พบผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง โดยไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร ฉลากแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน และแสดงชื่อไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากพบเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ ขอให้ผู้บริโภคแจ้งสายด่วน อย. 1556</p>
มติชน	<p>โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กลไกประสานงานระดับภาคของเครือข่ายผู้บริโภค 4 ภาค และองค์กรผู้บริโภคใน 12 จังหวัด แลกผลการทำงานโครงการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่า มีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 206 ผลิตภัณฑ์ จาก 64 สื่อ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ดาวเทียม และดิจิตอลทีวี แบ่งเป็น อาหาร ร้อยละ 49 ยา ร้อยละ 29 เครื่องสำอาง ร้อยละ 21 และอื่นๆ ร้อยละ 2 โดยพบในสื่อวิทยุมากถึง ร้อยละ 62 ส่วนมากเป็นโฆษณาลดน้ำหนัก ทำให้ผอม ขาว รักษาผิว ฝ้า หรือริ้วรอยให้หายไป ซึ่งเป็นคำพูดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น คำว่า "ดักจับไขมัน" เป็นต้น จากการทำงานร่วมกันกับ กสทช. และ อย. ในบางจังหวัดยังพบปัญหาการเชื่อมต่องาน ทำให้กระบวนการทำงานล่าช้า</p> <p>เครือข่ายผู้บริโภคมีข้อเสนอว่า 1.รัฐต้องเร่งรัดให้มอศการอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทันที 2.หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีมาตรการจัดการปัญหาที่เด็ดขาด รวดเร็วและเห็นผลจริงจัง 3.ให้ อย.เร่งจัดทำฐานข้อมูลการอนุญาต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โฆษณาอาหารและให้สาธารณชนเข้าถึงได้ 4.ให้กสทช.เร่งดำเนินการให้เกิดการกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบการสื่อ 5.ให้มีคณะทำงานเฉพาะด้านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และ 6.ให้ อย.เร่งรัดปรับปรุงบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>
ข่าวสด	<p>ร่างพ.ร.บ.วิชาชีพทันตแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ ที่ปรึกษาประธานบริหาร รพ.วิชัยยุทธ พร้อมด้วยสมาชิกทันตแพทย์จากภาคส่วนต่างๆ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตแพทย์ พ.ศ. ... ต่อ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สนช. โดยระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทุก 5 ปี ถือเป็นกีดกันสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มภาระแก่ทันตแพทย์ในชนบทที่ต้องรักษาประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหากใบอนุญาตหมดอายุในระหว่างการรักษาจะทำให้เกิดปัญหาขึ้น ประกอบกับสมาชิกทันตแพทย์อีกจำนวนมากยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อเนื้อหากฎหมายได้ จึงขอให้เพิกถอนร่างดังกล่าว เพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ยกระดับสินค้า Primary GMP</p> <p>-เสนอบทความ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขานุการอย. กล่าวการส่งเสริมผู้ผลิตอาหารให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ Primary GMP ว่า อย.ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Primary GMP พบว่าสถานประกอบการที่เข้าข่ายมีทั้งหมด 5,732 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ อาหารแปรรูปเบื้องต้น อาหารพร้อมปรุง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่ไม่มีขั้นตอนการผลิตซับซ้อน ได้จัดตั้งทีม Primary GMP ระดับอำเภอ (1 ทีม 1 อำเภอ) ซึ่งเป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย โดยอย.เป็นผู้ฝึกอบรมความรู้ด้าน Primary GMP เพื่อให้ทำหน้าที่ที่เสี่ยงให้คำแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่</p>
เดลินิวส์	<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม</p> <p>-นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกรมอนามัย จัดขึ้น โดยในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม รวมทั้งสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ปัญหาทางพารา</p> <p>-เสนอข่าว ในการเสวนา "วิกฤติทางพารา: ปัญหาและ ทางแก้ไข" นางวารภรณ์ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติทางพาราฝ่าย อุตสาหกรรม สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการกับโครงการรับซื้อยาง 1 แสนตัน แต่ในทางปฏิบัติยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ เพราะโครงการต่างๆ ที่ 8 กระทรวงเสนอมา ยังไม่รู้ว่าจะใช้ยางชนิดไหน การซื้อยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบและน้ำยางนั้น ยังมีค่าใช้จ่ายการแปรรูปขั้นต้นที่ปัจจุบันเกิดการฮั้วราคาขึ้นแล้ว จะส่งผลให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่ 8 กระทรวง ต้องจ้างผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการ ไม่สามารถทำเองได้ ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น</p>
สยามรัฐ	<p>นวัตกรรมเครื่องตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์.ธรรมศาสตร์ คิดค้น "เครื่องตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลา (real-time)" นวัตกรรมเฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในบุคคลที่มีความเสี่ยง รวมถึงลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วย เป็นเครื่องมือขนาดกะทัดรัด สามารถนำไปเชื่อมต่อกับเครื่อง TCD ของสถานพยาบาลทั่วไป โดยได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 43 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</p>